

HƯỚNG DẪN

Thực hiện chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 06/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, giai đoạn 2021 – 2026, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2021 như sau:

I/. TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các Chi, Đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị sắp xếp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, dành cho các đồng chí chưa được dự Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương triển khai trong tháng 6 năm 2021.

-Thời gian: Đầu tháng 10 năm 2021 (sẽ có thông báo sau).

2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ

Các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị - xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Nội dung sinh hoạt cần bám sát vào nội dung chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiến hành rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chú trọng xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sát hợp với thực tế, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể

Căn cứ Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm, các Chi, Đảng bộ, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và từng năm. Chú trọng gắn kết chặt chẽ việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhất là việc lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quý IV năm 2021.

+ Kế hoạch hàng năm hoàn thành trong quý IV của năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Xây dựng kế hoạch cá nhân cho từng năm

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 – 2026 và chuyên đề năm 2021. Cuối năm, báo cáo kết quả việc thực hiện với Ban Thường vụ cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chi bộ nơi sinh hoạt.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chuyên đề năm 2021. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo; lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ và đảng viên hàng năm.

6. Rà soát, xây dựng quy chế đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức xây dựng quy chế đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, tiếp khách, sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán

bộ, đảng viên theo Quy định 101- QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

7. Về công tác kiểm tra, giám sát

Từng Chi, Đảng bộ có kế hoạch kiểm tra hoặc giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đối với các Chi bộ trực thuộc và đảng viên. Những nơi không được Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát thì phải có kế hoạch tự kiểm tra, giám sát và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị, kết luận 01 – KL/TW ngày 18/5/2021; Kế hoạch 03-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 23 -KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, "học không đi đôi với làm", bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chuyên mục phản ánh kinh nghiệm những nơi tổ chức triển khai, thực hiện tốt; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” để tạo sự chuyển biến rõ rệt, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phê phán những nơi thực hiện không nghiêm túc.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Huyện ủy có chọn lọc tin, bài để thông tin, tuyên truyền. Định kỳ hàng quý, tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền cho quý tiếp theo.

2. Tiếp tục hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tuyên truyền và hưởng ứng kế hoạch số 13-KH/TU ngày 29/3/2021 của Tỉnh ủy về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia.

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện thông báo rộng rãi, nhiều lần trên sóng phát thanh để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Phòng Nội vụ (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) về các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu tham dự trao giải theo qui định của cấp trên.

4. Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Về sơ kết, tổng kết

- Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp với biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hàng năm hoặc các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Việc sơ, tổng kết hằng năm và nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng (thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương).

4.2. Về kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ vào quý IV hàng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (vào đầu tháng 11) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc chính quyền tổ chức thực hiện chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản liên quan của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết hợp triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua của đất nước, của địa phương.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội về nội dung chuyên đề; kết hợp tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để cùng nghiên cứu tháo gỡ hoặc báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đề công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đề b/c);
- Các đồng chí UVBCH ĐB huyện (đề b/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện;
- Các Chi, Đảng bộ cơ sở;
- Lưu .

TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Hùng